

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BỘC NHIÊU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /CV-UBND
V/v chủ động ứng phó với rét đậm,
rét hại.

Bộc Nhiêu, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: Các ông trưởng xóm

Thực hiện Công văn số 05/VPTT-QLCT&PCTT ngày 17/01/2024 của Văn phòng thường trực BCH phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Nguyên về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 20-21/01/2024 khu vực Bắc Bộ có khả năng cao xảy ra một đợt rét đậm, vùng núi rét hại, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới 9⁰C, vùng núi cao có thể xuống dưới 2⁰C. Để chủ động phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi, sản xuất nông nghiệp. UBND xã Bộc Nhiêu yêu cầu cán bộ chuyên môn và các xóm thông tin, tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân thực hiện một số nội dung sau:

- Thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, dịch bệnh không chủ quan, bị động trong việc phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho vật nuôi.

+ Chuồng trại: chủ động tu sửa, gia cố, che chắn, đảm bảo đủ ấm, không bị gió lùa, mưa hắt, giữ khô nền chuồng. Chuẩn bị bóng sưởi, chất đốt như củi, trấu, mùn cưa, ... để thắp, đốt sưởi ấm cho vật nuôi trong những ngày rét đậm, rét hại (chú ý đảm bảo công tác phòng cháy nổ).

+ Vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ chuồng nuôi không để đọng phân, nước thải trong chuồng, không phun nước cọ rửa chuồng hoặc tắm cho vật nuôi vào những ngày nhiệt độ xuống thấp dưới 12 độ. Định kỳ vệ sinh, khử trùng tiêu độc chuồng trại, khu vực chăn nuôi bằng các loại hóa chất, vôi bột.

+ Thức ăn: Thực hiện các biện pháp bảo quản và dự trữ thức ăn rơm rạ, cỏ khô, thức ăn ủ chua, các phụ phẩm nông nghiệp, cám gạo, bột ngô, sắn, thức ăn hỗn hợp công nghiệp, khoáng, vitamin để cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho vật nuôi, tăng cường chế biến thức ăn cho vật nuôi trong những ngày giá rét.

+ Tuyệt đối không chăn thả gia súc, đi lao động cày kéo trong những ngày mưa giá rét.

+ Thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho đàn vật nuôi theo quy định.

- Che phủ nilon phòng, chống rét cho mạ.

Báo cáo tình hình đói rét, dịch bệnh gây ra tại các xóm về UBND xã (Liên hệ đ/c Thắng hoặc đồng chí Thủy qua sđt 0366469650 để phối hợp thực hiện).

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hiếu